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Sandra Björgvinsdóttir

From: Auður Þorkelsdóttir <audur@hafnarfjordur.is>
Sent: þriðjudagur, 27. júní 2017 11:59
To: Samtök sv.félaga á hb.svæðinu; Sigurður Haraldsson
Subject: Bæjarstjórn - 1788, bókun frá fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 21.júní sl.

One: -1

Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 21.júní sl. var eftirfarandi tekið fyrir: 
 
1411212 - Borgarlína 
 
7.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 15.júní sl.  
Lagt fram minnisblað frá Páli Guðjónssyni framkvæmdastjóra SSH. Greinargerð frá Mannviti og 
leiðarvalkostir Borgarlínu fyrstu drög.  
 
Helga Stefánsdóttir fostöðumaður framkvæmda- og rekstrardeildar mætti á fundinn.  
 
Bæjarráð óskar eftir að umhverfis- og skipulagsþjónusta geri umsögn um fyrirliggjandi tillögu í samræmi 
við umræður á fundinum. 
 
 
 
Bókun bæjarstjórnar:  
„Bæjarstjórn Hafnarfjarðar áréttar að við greiningu á legu Borgarlínunnar verði áhersla lögð á leiðir 
og lausnir sem gefa sem stystan ferðatíma og sett í forgang að tengja bæinn með skilvirkum hætti í 
samræmi við þarfir bæjarbúa.“  
 
Samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum. 
 
Kv. Auður 
FYRIRVARI / DISCLAIMER  


